

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **5489**/UBND-TD

V/v báo cáo kết quả thực hiện
giải quyết các vụ việc khiếu nại,
tố cáo đông người phức tạp, kéo dài

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **14** tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ban Tiếp công dân Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1316/TTCP-BTCĐTW ngày 03/8/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Việc triển khai, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 thành lập Tổ Công tác kiểm tra, rà soát và giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc, hạn chế tối đa tình trạng tập trung khiếu kiện đông người kéo ra Hà Nội, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp ở địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thành phần Tổ công tác gồm có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó; Các thành viên Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công an tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có vụ việc khiếu nại, tố cáo do Tổ công tác chỉ đạo giải quyết; Ngoài ra còn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Tổ công tác.

Ngày 01/3/2019, Tổ công tác đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-TCT kiểm tra, rà soát và giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTT ngày 08/3/2019 thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định số 560/QĐ-UBND. Thành phần Tổ giúp việc gồm có: Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng; Trưởng phòng Phòng Thanh tra 3, Thanh tra tỉnh làm Tổ Phó; Các thành viên là công chức các sở

ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tổ công tác đã ban hành Văn bản số 01/TCT ngày 22/3/2019 và Văn bản số 02/TCT ngày 25/4/2019 hướng dẫn và yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát, lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài của đơn vị, địa phương, báo cáo Tổ công tác tổng hợp. Đến nay, đã có 17/17 sở ngành và 11/11 huyện, thành phố, thị xã đã kiểm tra, rà soát, báo cáo Tổ công tác của tỉnh. Tổ công tác đã hoàn thành việc tổng hợp danh sách các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, phân loại các vụ việc và đã tiến hành kiểm tra tại 07 đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát việc thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCTP ngày 19/9/2013 về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCTP ngày 10/5/2012, trên địa bàn tỉnh Bình Định không có vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng chưa giải quyết.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCTP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Tổ công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 07 đơn vị, địa phương, gồm: TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn và Ban Quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và có Báo cáo số 04/BC-TCT ngày 18/11/2019 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Ngày 04/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7379/UBND-TD chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích các quy định pháp luật có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính Nhà nước để các hộ dân biết, chấp hành, chấm dứt khiếu nại. Trường hợp công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, báo cáo Chủ tịch UBND ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 179/TTT-P3 ngày 30/3/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 2106/UBND-TD ngày 03/4/2020 chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.


Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn **14** vụ việc công dân còn gửi đơn đến nhiều nơi ở Trung ương và địa phương hoặc thường xuyên đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để khiếu nại kéo dài, trong đó: Có **08** vụ việc khiếu nại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, giải quyết và có ý kiến kết luận chỉ đạo giải quyết của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện; Có **05** vụ việc khiếu nại đã được UBND cấp huyện và UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và **01** trường hợp Tòa án các cấp đã giải quyết nhưng công dân không chấp hành, vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài mặc dù không có tình tiết mới, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản giải quyết nhưng công dân không chấp hành (*Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo*).

Ngoài ra, có 02 trường hợp các địa phương chưa giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh do có khó khăn, vướng mắc, công dân thường xuyên đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để khiếu nại. UBND tỉnh đã giao Tổ kiểm tra công vụ của tỉnh kiểm tra việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và huyện Tuy Phước để xử lý theo quy định (có Phụ lục số 02 kèm theo).


3. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc rà soát, giải quyết

- Một số vụ việc đã được Thanh tra Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết nhưng gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện do công dân không chấp hành, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, vận dụng chính sách để giải quyết, đồng thời tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, do đó chưa thể giải quyết dứt điểm.

- Một số vụ việc đã được Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật nhưng công dân không khởi kiện đến Tòa án nhân dân để giải quyết theo quy định của pháp luật mà tiếp tục gửi đơn đến các Bộ, ngành Trung ương yêu cầu giải quyết. Khi tiếp nhận đơn, thư của công dân, các Bộ, ngành Trung ương thường chuyển đơn, thư về địa phương yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền, công dân lợi dụng, lấy cớ có ý kiến chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương nên yêu cầu địa phương tiếp tục giải quyết, làm cho vụ việc kéo dài.

Trên đây là kết quả thực hiện giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo./. 

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục II, TTCP (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP, PVP - VX;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, K11. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Châu

DANH SÁCH

Các vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định pháp luật nhưng công dân vẫn thường xuyên khiếu nại kéo dài.
(Kèm theo Văn bản số 5489/UBND-TD ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định)



TT	Tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo	Nội dung	Kết quả giải quyết của tỉnh	Kết quả giải quyết của Bộ, ngành TW	Ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ	Kết quả thực hiện của tỉnh	Tình hình khiếu nại hiện tại
A	Các vụ việc đã được Bộ TNMT giải quyết, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết, nhưng công dân tiếp tục khiếu nại						
I	Các vụ việc UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết hỗ trợ hoặc giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp,... theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT nhưng công dân tiếp tục khiếu nại						
1.	Ông Lê Văn Hải và một số công dân trú tại khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.	Khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do ảnh hưởng Dự án CEPT phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn	<p>Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 không công nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Hải.</p> <p>Ngày 22/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với ông Lê Văn Hải và các hộ dân để giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, ông Hải không yêu cầu giải quyết khiếu nại, mà gửi đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, việc đối thoại không thành.</p>	Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến kết luận tại Văn bản số 93/BTNMT-TTr ngày 09/01/2017, theo đó giao Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương giải quyết hỗ trợ thiệt hại thu nhập cho các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án; tính bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân như đối với 11 hộ lần chiếm nhưng không bị lập biên bản; giao đất nông nghiệp cho các hộ có nhu cầu sản xuất.	Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 898/VPCP-V.I ngày 06/02/2017;	UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại về thu nhập và kinh doanh cho 128 hộ dân. Hiện đã có 122/128 hộ dân ký nhận tiền, 06 hộ chưa nhận tiền do còn khiếu nại; Việc bồi thường bổ sung cho 04 hộ: Ban QLDA đã mời các hộ đến làm việc, kết quả có 03 hộ đồng ý toàn bộ (hộ ông Lê Văn Diễn, hộ ông Nguyễn Văn Phú, hộ ông Nguyễn Văn Đông), hộ ông Lê Văn Hải không đến làm việc (đã mời 03 lần) do còn khiếu kiện ra TW; Về việc giao đất nông nghiệp cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: UBND thành phố Quy Nhơn đã có Văn bản số 2560/UBND-TN ngày 21/7/2017 chỉ đạo Phòng TN-MT đang phối hợp với Ban QLDA DD&CN tỉnh, UBND phường Nhơn Bình và các đơn vị liên quan xây dựng phương án và làm việc với các hộ dân để thống nhất, trước mắt tạm giao cho 04 hộ ông Lê Văn Hải, ông	ông Lê Văn Hải không thống nhất, không có đơn khiếu nại, nhưng thường xuyên lôi kéo, kích động các hộ dân tụ tập khiếu kiện đồng người và gửi đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh. (Có ra Hà Nội)

<p>3. Bà Võ Thị</p>	<p>Đòi lại đất tại xã An Nhơn, huyện An Nhơn (nay là thị xã An Nhơn) có nguồn gốc của gia đình bà đã cho Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hòa (nay là phường Nhơn Hòa) mượn xây dựng trụ sở và nhà kho từ năm 1980.</p>	<p>- Việc khiếu nại của bà Võ Thị Già, đã được Chủ tịch UBND huyện An Nhơn (nay là thị xã An Nhơn) giải quyết tại Quyết định số 1683/QĐ-UB ngày 30/6/2003 (Quyết định giải quyết lần đầu) và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giải quyết tại Quyết định số 8110/QĐ-UB ngày 17/9/2003 (Quyết định giải quyết lần 2) đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bà Võ Thị Già không đồng ý, liên tục có đơn khiếu nại từ Trung ương đến địa phương.</p>	<p>BỘ TN&MT đã kiểm tra, rà soát vụ việc và có Văn bản số 1256/BTNMT-TTtr ngày 21/3/2017 báo cáo Chính phủ với nội dung: "Thông tin với nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Quyết định số 8110/QĐ-UB ngày 17/9/2003".</p>	<p>Ngày 21/03/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trung Hòa Bình kết luận tại Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 24/5/2017, với nội dung: "Cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại UBND phường Nhơn Hòa đã nhận đất vào tháng 10/2016. UBND phường Nhơn Hòa đã thành lập Tổ công tác nhiều lần xuống làm việc với bà Già và các con của bà để vận động, thuyết phục bà Già chấm dứt khiếu nại, nhưng bà Già vẫn tiếp tục khiếu nại.</p> <p>Ngày 26/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại với bà Võ Thị Già để vận động bà Già chấm dứt khiếu nại, nhưng bà Già không đồng ý và vẫn tiếp tục khiếu nại ra Trung ương.</p>	<p>Hiện nay tiếp tục ra Hà Nội để giải quyết khiếu nại. Ban TCD và đến Ban TCD tỉnh khiêu nại.</p>
<p>4. Bà Bùi Thị</p>	<p>18, khu vực 4 muôi và đất trồng rau muống có nguồn gốc của gia đình bà tịch UBND tỉnh Bình Định giải quyết tại Quyết định số 4871/QĐ-CTUBND ngày 28/8/2008 (lần đầu) và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giải quyết tại Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 (lần hai) với nội dung không nhân nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Hương, nhưng bà Hương không đồng ý, không khởi kiện ra Tòa mà</p>	<p>Việc khiếu nại của bà Bùi Thị Hương, đã được Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết tại Quyết định số 4871/QĐ-CTUBND ngày 21/3/2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ với nội dung: "Thông tin với nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Quyết định số 3131/QĐ-UB ngày 14/12/2009".</p>	<p>BỘ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1256/BTNMT-TTtr ngày 21/3/2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ với nội dung: "Cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài nguyên và</p>	<p>Ngày 26/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại và thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Trung Hòa Bình kết luận tại Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 24/5/2017: "Cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo và kiến nghị của ra Hà Nội để vận động bà Già không đồng ý và vẫn tiếp tục khiếu nại.</p>	<p>Hiện nay tiếp tục ra Hà Nội để giải quyết khiếu nại. Ban TCD và đến Ban TCD tỉnh khiêu nại. (Cả ra Hà Nội)</p>

II Các vụ việc đã giải quyết không công nhận nội dung khiếu nại, nhưng công dân tiếp tục khiếu nại


7.	Bà Nguyễn Thị Hải - Thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Nhơn.	<p>Thị Hải - nước thu hồi phần diện tích đất của bà ở xã Nhơn Hải, tp Quy Nhơn để thực hiện Dự án Khu du lịch Diwies nhưng bồi thường, hồ trợ chưa thỏa công văn số 76/TB-UBND thông báo v/v chấm dứt thủ lý giải quyết giao đất TĐC cho hộ bà.</p>	<p>Ngày 25/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Hải không công nhận nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải, nhưng bà Hải không đồng ý tiếp tục khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.</p> <p>- Ngày 31/3/2020 UBND tỉnh có công văn số 76/TB-UBND thông báo v/v chấm dứt thủ lý giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Hải.</p>	<p>Ngày 14/11/2017, Bộ TN&MT có QĐ số 2844/QĐ-BTNMT v/v giải quyết KN của bà Nguyễn Thị Hải với nội dung công nhận QĐ giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Bình Định.</p>			<p>Tiếp tục gửi đơn khiếu nại ra các cơ quan Trung ương và đến Ban TCD tỉnh khiếu nại</p>
8.	Ông Khê Duyên - thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn	<p>Ông Khê Duyên - thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, trên hiện Dự án Vinpearl Quy Nhơn, đối với các thửa đất số công dân tại thôn Hải Giang, trong đó có ông Khê Duyên. Qua kết quả thừa 101 (283m²), từ bản đồ số 9; thửa 74 (269m²) và 462m² từ bản đồ số 4 tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải</p>	<p>Ngày 19/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành kiểm tra, rà soát việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Đoàn Thanh tra liên ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với công dân tại thôn Hải Giang, trong đó có ông Khê Duyên. Qua kết quả đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 về việc giải quyết khiếu nại đối với ông Khê Duyên với nội dung: Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Khê Duyên là không có cơ sở để xem xét, giải quyết</p>				<p>Tiếp tục gửi đơn khiếu nại ra các cơ quan Trung ương và đến Ban TCD tỉnh khiếu nại</p>
9.	Bà Nguyễn Thị Luôi (con bà giao đất tại định số 4623/UBND-TĐ ngày 14/10/2016 không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luôi, nhưng bà Luôi không đồng ý, liên tục có đơn khiếu nại)	<p>Yêu cầu Nhà nước giải quyết Chủ tịch UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 4623/UBND-TĐ ngày 14/10/2016 không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luôi, nhưng bà Luôi không đồng ý, liên tục có đơn khiếu nại</p>	<p>Việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luôi, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết theo thẩm quyền, dùng quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại</p>			<p>Ngày 27/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại với UBND tỉnh con bà Phạm Thị Xuân, qua đó kết luận tại thông báo số 53/TB-UBND ngày 04/4/2017, với nội dung: Việc Trung ương</p>	<p>Tiếp tục ra Hà Nội để tham kiêm UBND tỉnh tại các cơ quan Trung ương</p>

<p>Bà Thu không đồng ý với việc giải quyết ở địa phương và thường xuyên khiếu nại ra Trung ương và Trú sở tiếp công dân</p>				<p>UBND xã Nhom Hải ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 về việc vận động chấm dứt khiếu nại, nhưng giải quyết khiếu nại của bà Thu, ông Oai. Theo đó không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Oai và vợ là bà Nguyễn Thị Thu, địa chỉ: thôn Hải Đông, xã Nhom Hải, thành phố Quy Nhon.</p> <p>UBND thành phố đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với bà Thu tại quyết định số 6045/QĐ-UBND ngày 18/8/2017; theo đó không công nhận nội dung đơn bà Thu.</p> <p>Sau đó, bà Thu tiếp tục khiếu nại UBND Tỉnh. Ngày 26/10/2017, UBND Tỉnh có văn bản số 5823/UBND-TD v/v trả lời đơn đối với bà Nguyễn Thị Thu, theo đó UBND Tỉnh không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Thu vì việc đã được UBND xã Nhom Hải giải quyết khiếu nại lần 1 và UBND Thành phố giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định pháp luật; đồng thời hướng dẫn bà Thu khởi kiện ra Tòa án nhân dân để được xem xét, thụ lý giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tố tụng hành chính.</p>	<p>Yêu cầu xem xét lại đơn giải bồi thường, giải tài sản bị chiếm đoạt, giải bồi thường, giải tài sản bị chiếm đoạt, bồi thường do lỗi của UBND xã Đông Hải, làm; hỗ trợ ổn định đời sống do + Bà Hạnh không tiếp sản xuất đất nông nghiệp, không có nhà ở tại thôn Hải Giang, xã Nhom Hải, TP Quy Nhon, do đó đến Dự án xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhon</p>	<p>10. Bà Nguyễn Thị Thu Đông, xã Hải, thành phố Quy Nhon.</p>
<p>Tiếp tục gửi đơn khiếu nại ra các cơ quan Trung ương và đến Ban TCD tỉnh khiêu nại</p>			<p>Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thụ lý giải quyết lần 2 (chưa có kết quả).</p>	<p>- Ngày 11/5/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1753/QĐ-UBND (lần đầu) giải quyết bác nội dung khiếu nại của bà Đào Thị Hạnh với nội dung: + Đơn giải bồi thường đã tính toán theo quy định. + Bà Hạnh không tiếp sản xuất đất nông nghiệp, không có nhà ở tại thôn Hải Giang, xã Nhom Hải, TP Quy Nhon, do đó đến Dự án xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhon</p>	<p>11. Bà Đào Thị Hạnh, Đoàn Văn Cho ở thôn Hải Đông, xã Nhom Hải, làm; hỗ trợ ổn định đời sống do + Bà Hạnh không tiếp sản xuất đất nông nghiệp, không có nhà ở tại thôn Hải Giang, xã Nhom Hải, TP Quy Nhon, do đó đến Dự án xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhon</p>	<p>11. Bà Đào Thị Hạnh, Đoàn Văn Cho ở thôn Hải Đông, xã Nhom Hải, làm; hỗ trợ ổn định đời sống do + Bà Hạnh không tiếp sản xuất đất nông nghiệp, không có nhà ở tại thôn Hải Giang, xã Nhom Hải, TP Quy Nhon, do đó đến Dự án xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhon</p>

				<p>chiếm đất, hình thức xử phạt chính bằng tiền là 7.500.000 đồng, biện pháp khác phục hậu quả: bước khởi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, trả lại đất đã chiếm là đúng quy định pháp luật.</p> <p>Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 4519/UBND-TD trả lời đơn của bà Phạm Thị Kim Chung với nội dung: Việc ông Nguyễn Văn Lâm viết giấy bán đất cho bà Chung ghi ngày 20/02/1990 là trái quy định của pháp luật. Ông Lâm đã rút giấy ủy quyền cho bà Chung và kháng định việc mua bán đất với bà Chung là giả mạo. Do đó, việc thỏa thuận mua bán, tặng, cho giữa bà Chung với ông Lâm là quan hệ dân sự, hai bên thỏa thuận để giải quyết hoặc có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Phú Cát để được xem xét, thụ lý giải quyết theo quy định.</p>		<p>C</p>
<p>Trường hợp TAND các cấp đã giải quyết theo thẩm quyền, dùng quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện</p>						
<p>Hiện nay bà Suong đã chết nhưng bà Suong theo diên hộ nghề. Hiện nay bà Suong đã chết nhưng bà Suong vẫn tiếp tục khiếu kiện cho rằng bản án oan sai.</p>	<p>Chính quyền địa phương đã chi 18.400.000đ để xây ngôi nhà diện tích 24m² cho mẹ của bà Nguyễn là bà Nguyễn Thị Nhung bà Nguyễn Văn tiếp tục khiếu kiện thường xuyên ở Hà Nội để làm ăn và thỉnh thoảng đến trụ sở tiếp công dân trung ương nhiều kiến cho rằng bản án oan sai và khiếu kiện đến</p>			<p>- Ngày 14/6/2006 và 21/11/2006, TAND huyện Phú Cát, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên xử buộc bà Nguyễn phải trả lại cho vợ chồng bà Suong diện tích nhà, đất nơi trên, ông Hy, bà Suong phải trả lại cho bà Nguyễn 10 chỉ vàng 24K, trị giá số tiền mà bà Nguyễn bỏ ra xây dựng nhà ở.</p> <p>- Ngày 20/6/2008 và 30/12/2008, TAND huyện Phú Cát, TAND tỉnh Bình Định tiến hành xét xử lại vụ án theo chỉ đạo của TAND tối cao tuyên xử: buộc bà Đặng Thị Nguyễn có nghĩa vụ giao trả lại cho vợ chồng bà Suong, ông Hy (do 1/2 giá trị tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng bà Suong và mẹ con bà Nguyễn); giao toàn bộ ngôi nhà (51,46m²) tọa lạc trên toàn bộ diện tích</p>	<p>Khiếu kiện bản án của TAND các cấp xét xử việc tranh chấp quyền sở hữu nhà và đất với mẹ ruột là Nguyễn Thị Suong, sinh năm 1932 ở cùng địa phương là không đúng pháp luật.</p>	<p>14. Bà Đặng Thị Nguyễn ở Cát Sơn, Phú Cát, Phú Cát</p>

Các vụ việc UBND huyện giải quyết chưa dứt điểm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (Kèm theo Văn bản số 5489/UBND-TD ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH

TT	Tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo	Nội dung	Kết quả giải quyết của tỉnh	Kết quả giải quyết của Bộ, ngành TW	Y kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ	Kết quả thực hiện của tỉnh	Tình hình khiếu nại hiện tại
1.	Bà Nguyễn Thị Hồng (chồng là Đào Văn Bay) - Đội 5, thôn Phú Hậu, xã Cát Tiên, huyện Phú Cát.	Yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà đối với phần diện tích đất của gia đình bà tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiên, huyện Phú Cát.	 <p>Chủ tịch UBND huyện Phú Cát giải quyết lần 1 tại Quyết định số 2257/QĐ-CTUBND tại Văn bản số 5231/BTNMT -TT ngày 04/10/2017 bảo cáo Thủ tướng CP về Thị Hồng không đồng ý tiếp tục có đơn khiếu nại đến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương.</p>	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG và Văn bản số 5231/BTNMT -TT ngày 04/10/2017 báo cáo Thủ tướng CP về Thị Hồng không đồng ý tiếp tục qua kiểm tra, rà soát vụ việc.	Phó Thủ tướng Trương trực Trương Hòa Bình có ý kiến đồng ý tại Văn bản số 12233/VPCP-V.I ngày 15/11/2017, theo đó giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phú Cát xem xét, giao cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồng sử dụng một phần diện tích đất còn lại giao đình bà yêu cầu trả lại đất cũ của gia đình (toàn bộ thửa đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đo với diện tích 2.632,3m ²), ngoài ra gia đình bà không yêu cầu giao đất nào khác để sản xuất nông nghiệp.	Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6549/UBND-TD ngày 30/11/2017, UBND huyện Phú Cát đã thành lập Tổ Công tác và UBND xã Cát Tiên tổ chức làm việc với gia đình bà Hồng vào ngày 08/01/2018 để thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương trực Trương Hòa Bình và hướng dẫn làm thủ tục giao đất, nhung gia đình bà Hồng không đồng ý việc giao đất, bà cho rằng đây là đất tư do cha mẹ để lại nên Nhà nước có trách nhiệm trả lại phần đất này cho gia đình bà sử dụng, với diện tích 2.632,3m ² . Ngày 19/01/2018, Tổ công tác của UBND huyện Phú Cát phối hợp với UBND xã Cát Tiên tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Thị Hồng để xác định vị trí, diện tích đất sản xuất nông nghiệp để một phần diện tích đất còn lại giao đình bà yêu cầu trả lại đất cũ của gia đình (toàn bộ thửa đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đo với diện tích 2.632,3m ²), ngoài ra gia đình bà không yêu cầu giao đất nào khác để sản xuất nông nghiệp.	Tiếp tục gửi đơn khiếu nại ra các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh để Ban TCD quan tâm xử lý.
					<p>trong hành lang an toàn giao thông tỉnh - Trần Châu đã trực tiếp đối thoại với bà Hồng tại Trụ sở UBND xã Cát Khánh, sản xuất nông nghiệp, chăm sóc đất khiêu nại.</p> <p>Hồng đề làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho bà Hồng.</p> <p>UBND huyện Phú Cát đã tiến hành khảo sát, đo đạc lại phần diện tích còn lại dự kiến</p>		

<p>UBND tỉnh Phú Cát.</p>	<p>Thực hiện ý chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo các ngành tổ chức cưỡng chế tháo dỡ xong công trình phía sau ngôi nhà với diện tích là 27,5m² (tường rào, công ngõ và một phần chuồng nuôi gà). Dự kiến tổ chức cưỡng chế diện tích nhà ở 25,5m² chung kết cấu với toàn bộ ngôi nhà 86,6m² do ông Nguyễn Hòa xây dựng trái phép. Tuy nhiên việc tháo dỡ công trình này là ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu ngôi nhà, do đó UBND huyện Tuy Phước đề nghị UBND tỉnh cho phép tồn tại công trình mà ông Nguyễn Hòa xây dựng trái phép trên đất do nhà nước quản lý, hoặc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp với UBND huyện Tuy Phước kiểm tra thực tế để xuất giải quyết.</p> <p>- Việc kiến nghị của UBND huyện Tuy Phước đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tài Văn bản số 3631/UBND-TD ngày 5/6/2020 giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra hiện trường, đối chiếu các quy định đất đai về xử lý vi phạm hành chính Văn bản số 110/UBND-TD v/v giải quyết đơn của bà Nông yêu cầu xử lý dứt điểm việc ông Nguyễn Hòa lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép, tổ chức thực hiện QĐ số 15/QĐ-XPHC ngày 18/8/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và QĐ số 17/QĐ-CCK ngày 28/8/2014 áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với ông Nguyễn Hòa, báo cáo UBND tỉnh trước ngày</p>			<p>- Nội dung 1: Việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nông đã được UBND huyện Tuy Phước trả lời tại Văn bản số 866/UBND-NC ngày 05/11/2013; theo đó hướng dẫn bà Nông khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân bà Nông khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước để giải quyết theo quy định, nhưng bà Nông Nguyễn Hòa có hành vi lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép trên đất do Nhà nước quản lý</p>	<p>- Nội dung 1: Khiếu nại thôn Tân Mỹ, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Phước)</p>	<p>2.</p>
<p>UBND tỉnh đối với Chủ tịch UBND huyện</p>	<p>Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 4372/UBND-TD giao UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo UBND xã Phước Hòa làm việc với 02 hộ, thông nhất hướng giải quyết dứt điểm vụ việc. Ngày 03/8/2020, UBND huyện Tuy Phước có Văn bản số 185/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện đã làm việc với 02 hộ vào ngày 28/7/2020 kết quả: bà Nông thông nhất với hướng giải quyết của UBND huyện và chưa thông nhất. UBND huyện Tuy Phước</p>			<p>- Nội dung 2: Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 110/UBND-TD v/v giải quyết đơn của bà Nông yêu cầu xử lý dứt điểm việc ông Nguyễn Hòa lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép, tổ chức thực hiện QĐ số 15/QĐ-XPHC ngày 18/8/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và QĐ số 17/QĐ-CCK ngày 28/8/2014 áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với ông Nguyễn Hòa, báo cáo UBND tỉnh trước ngày</p>	<p>- Nội dung 2: Kiến nghị xử lý dứt điểm việc ông Nguyễn Hòa có hành vi lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép trên đất do Nhà nước quản lý</p>	